

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่จากบุคคลทั้งหลายโดยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย เลื่อนจวี ที่ท่านสละเวลารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผลักดันให้ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และท่านยังได้ให้คำแนะนำ คำชี้แนะ และให้แนวความคิดทางด้านวิชาการ ตลอดจนแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งท่านได้ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และช่วยตรวจทานพร้อมให้คำแนะนำข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจ็ด สิงคะเนติ ที่ท่านได้กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ และ อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย วสินนท์ ที่ท่านได้กรุณาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คำแนะนำอย่างดียิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งกรุณาสละเวลาในการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พศธร พันธุ์สุวรรณ อาจารย์ผู้ช่วยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้เสนอแนะหลักการเขียนวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ และประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้เกิดความสมบูรณ์ และมีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายบุญเลิศ โสสิงห์ และ นางบุญครอง โสสิงห์ บิดาและมารดา ซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มและเป็นต้นแบบในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผู้วิจัย และมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้วิจัยประสบผลสำเร็จทางการศึกษาทุกระดับได้ในวันนี้ ตลอดจนขอขอบคุณ นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณจันทร์ ที่คอยช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง และเป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ทุกท่าน ที่ได้เมตตาช่วยเหลือให้คำแนะนำ ตลอดจนให้สัมภาษณ์แก่ผู้วิจัยด้วยดีในช่วงเวลาที่กำลังศึกษา และทำวิทยานิพนธ์

ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอขอบคุณ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ที่ได้สนับสนุนทุนสำหรับผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้วิจัยมีแรงผลักดันในการศึกษาค้นคว้า และจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนแล้วเสร็จ

อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถก่อให้เกิดความรู้และข้อคิดที่มีประโยชน์อันควรแก่การศึกษาหรือปฏิบัติ ผู้วิจัยขอมอบความดีครั้งนี้แด่พระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้แต่งหนังสือ ตำราทุกท่านที่ผู้วิจัยใช้อย่างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ศรัณยู โสสิงห์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2559